
sþ. 565. Fyrirspurn [266. mál]
til viðskiptaráðherra um afnám bankastimplunar við innflutning.

Frá Inga Birni Albertssyni.

Hvenær er gert ráð fyrir því að afnema bankastimplun almennt hjá innflytjendum svo
að þeir sitji allir við sama borð hvað varðar greiðslusamninga við erlenda umbjóðendur?


